



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๙๒

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ค่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๑๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๔๑๗

ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดแจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยดำเนินการบันทึกคำของบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณแต่ละรายการและให้จังหวัดพิจารณาถ่วงดุลแล้วรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) รวบรวมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อสำนักงานงบประมาณความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษฎร เรียบร้อยแล้ว ถือว่าได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้างเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วและกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” โดยให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้รับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินแต่ทั้งนี้ต้องบันทึกรหัสงบประมาณรหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๒. ให้ติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓. ให้ติดตาม กำกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของกรดำเนินโครงการทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างในสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) หัวข้อระบบสารสนเทศเมนูระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ประมวลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรายงานต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและสำนักงบประมาณ

๔. กรณีที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วพบปัญหาในการดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
นายวิเชียร อนุสาสน์โกวิท  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๓.  
ผู้ประสานงานนายกริชชฎา จันทร์รวมสุข นส.ชก. id line ๐๖๔๗๔๒๔๘๐๖

วสท/ช  
ช.กรม

ส.ก.



กระทรวงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทรสาร ๒๕๖๖	จังหวัดแพร่ 7505
๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕	เลขรับ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕
	วันที่
	เวลา

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๕๖๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๖๘๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๘๐๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ชุด
๓. บัญชีหน่วยงานและรายชื่อผู้ประสานงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ทุกแห่ง ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยดำเนินการบันทึกคำขอของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณแต่ละรายการ และให้จังหวัดพิจารณาถ่วงดุลแล้วรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กำหนด

ในการนี้ จังหวัดได้ส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ - ๔ "กรณีการใช้งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... หมายถึง เมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... แล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒" โดยขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ

/จัดซื้อจัดจ้าง...

จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ทั้งนี้ การจะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความว่าเมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายหน่วยงานของรัฐ และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษฎร เรียบร้อยแล้ว ถือว่าได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับ โดยให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้ง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” ในการนี้ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้ ต้องบันทึกรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๒. ให้จังหวัดติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓. ให้จังหวัดติดตาม กำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และความคืบหน้าของการดำเนินโครงการทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ในสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ผ่านเว็บไซต์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) หัวข้อระบบสารสนเทศ เมนูระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ประมวลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอรายงานต่อ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและสำนักงบประมาณ

๔. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วพบปัญหา ในการดำเนินการ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@dla.go.th](mailto:saraban@dla.go.th)

สรุปภาพรวมบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
 ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แนวนโยบายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

จังหวัด / รายการ	จำนวน รายการ	งบประมาณ เงินอุดหนุน	รายได้ อ.พ. สมทบ
<b>จังหวัดแพร่</b>	163	322,836,800	1,016,000
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	70	199,546,400	
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)	7	24,159,000	
ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	4	14,369,000	
ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	3	9,790,000	
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	5	19,483,000	
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนา แหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13	30,561,500	
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนา การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	1	230,000	
รายการ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา	4	5,429,000	
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	7	24,413,300	
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	2	9,698,400	1,016,000
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	2,025,900	
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	6,000,000	
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50	1,290,300	



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ลำดับ	อำเภอ	ตำบล	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน	อปท. สหทบ	หมายเหตุ
1	เด่นชัย	ทต.เด่นชัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พร.ถ 4-0010 ถนนยันตรกิจโกศล ซอย 12,13 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 - 8 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 635 เมตร พร้อมทางเท้า พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,380 ตารางเมตร และวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ตามแบบเทศบาลตำบลเด่นชัยกำหนด)	1	สาย	8,840,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
2	เด่นชัย	ทต.เด่นชัย	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีมาตรฐานแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านแพะโรงสูบ,บ้านปากพวง หมู่ที่ 6,10 ตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	2	ระบบ	1,780,000		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
3	เด่นชัย	ทต.เด่นชัย	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากพวง หมู่ที่ 3 ตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	แห่ง	5,076,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
4	เด่นชัย	ทต.เด่นชัย	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำร่องกอก วัดเด่นชัย (พระเจ้าแสนแซ่) วัดอินทนิเวศน์ (หลวงพ่อดุสิตคุรุณาทิ) โดยติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ LED จำนวน 50 ชุด เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	แห่ง	3,250,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
5	เด่นชัย	ทต.ปางป่าหวาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสวนหลวง ตำบลปางป่าหวาย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปางป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	สาย	1,976,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
6	เด่นชัย	ทต.ปางป่าหวาย	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 4 ตำบลปางป่าหวาย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,220 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,880 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปางป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	สาย	1,755,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
7	เด่นชัย	ทต.ปางป่าหวาย	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านสวนหลวง ตำบลปางป่าหวาย จำนวน 4 สาย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 864 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,456 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปางป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	สาย	1,242,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
8	เด่นชัย	ทต.ปางป่าหวาย	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต้นม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลปางป่าหวาย เทศบาลตำบลปางป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	แห่ง	1,432,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
9	เด่นชัย	ทต.ปางป่าหวาย	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปางป่าหวาย 2 หมู่ที่ 5 บ้านปางป่าหวาย ตำบลปางป่าหวาย เทศบาลตำบลปางป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	แห่ง	1,780,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ลำดับ	อำเภอ	ตำบล	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน	อุปสรรค	หมายเหตุ
10	เด่นชัย	ทต.ปงป่าหวาย	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปงป่าหวาย 1 หมู่ที่ 7 บ้านปงป่าหวาย ตำบลปงป่าหวาย เทศบาลตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	แห่ง	1,515,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
11	เด่นชัย	ทต.ปงป่าหวาย	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		คำครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
12	เด่นชัย	ทต.แม่จัน๊ะ	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จัน๊ะ ช่วงที่ 1 (เทศบาลขอย 14) กว้างเฉลี่ย 3-4 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 (เทศบาลขอย 15) กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 434 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,376 ตารางเมตร รวม 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,348 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด) เทศบาลตำบลแม่จัน๊ะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	สาย	1,067,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
13	เด่นชัย	ทต.แม่จัน๊ะ	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จัน๊ะ (รหัสสายทาง พร.ถ.12-003 ถึงทางหลวง 101) กว้างเฉลี่ย 6-7 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด) เทศบาลตำบลแม่จัน๊ะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	สาย	895,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
14	เด่นชัย	อบต.เด่นชัย	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		คำครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
15	เด่นชัย	อบต.ไทรย้อย	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านไทรย้อย ตำบลไทรย้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	สาย	1,474,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
16	เด่นชัย	อบต.ไทรย้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปากปาน - หมู่ที่ 12 บ้านไทรย้อย ตำบลไทรย้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	สาย	3,255,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
17	เด่นชัย	อบต.ไทรย้อย	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านปางเคาะ ตำบลไทรย้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	สาย	1,201,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
18	เด่นชัย	อบต.ไทรย้อย	ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากปาน หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	แห่ง	723,200		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท





บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ร.ก.	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน	อ.ปท. สัมทบ	หมายเหตุ
19	เด่นชัย	อบต.ไทรย้อย	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	ชุด	56,100		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
20	เด่นชัย	อบต.แม่จิวะ	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านคงสระ ตำบลแม่จิวะ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,158 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,632 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จิวะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	สาย	1,689,600		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
21	เด่นชัย	อบต.แม่จิวะ	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำแม่จิวะ โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประกอบด้วย งานปลูกไม้ประดับจำนวน 60 ต้น งานไม้กระถาง จำนวน 138 กระถาง งานติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 48 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จิวะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	แห่ง	1,231,800		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
22	เด่นชัย	อบต.แม่จิวะ	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จิวะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
23	เด่นชัย	อบต.ห้วยไร่	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1	ชุด	37,400		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
24	เมืองแพร่	ทต.ช่อแฮ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนตำบลช่อแฮ ตำบลช่อแฮ เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	แห่ง	5,148,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
25	เมืองแพร่	ทต.ช่อแฮ	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
26	เมืองแพร่	ทต.ทุ่งกวาว	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 จำนวน 9 ช่วง ขนาดกว้าง 2.80 - 5 เมตร ยาวรวม 1,905 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า 6,454.10 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	1,876,900		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
27	เมืองแพร่	ทต.ทุ่งกวาว	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 จำนวน 15 ช่วง ขนาดกว้าง 2.50 - 4 เมตร ยาวรวม 1,688 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า 5,792 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	1,684,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
28	เมืองแพร่	ทต.ทุ่งกวาว	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 จำนวน 7 ช่วง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 - 4 เมตร ยาวรวม 1,303 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า 5,084.50 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	1,521,700		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แบบทำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565  
 จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ลำดับ	อำเภอ	ตำบล	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน	อปท.สมทบ	หมายเหตุ
29	เมืองแพร่	ทต.ทุ่งกวาว	ก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกวาว ขนาดสูงเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	แห่ง	4,570,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
30	เมืองแพร่	ทต.ทุ่งไ้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไ้ ตำบลทุ่งไ้ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 510 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อย 2,550 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งไ้กำหนด เทศบาลตำบลทุ่งไ้ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	2,252,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
31	เมืองแพร่	ทต.ทุ่งไ้	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 05-0011 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไ้ ตำบลทุ่งไ้ กว้างเฉลี่ย 5 - 6 เมตร ยาว 1,768 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 9,724 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งไ้กำหนด เทศบาลตำบลทุ่งไ้ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	5,348,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
32	เมืองแพร่	ทต.ทุ่งไ้	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งไ้ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งไ้ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	แห่ง	2,114,800		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
33	เมืองแพร่	ทต.บ้านถิ่น	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองร่องอ่าง บ้านนายอินหัยต์ ถิ่นสอน - ป่าช้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านถิ่น กว้าง 2 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 285 เมตร เทศบาลตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	แห่ง	2,250,100		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
34	เมืองแพร่	ทต.บ้านถิ่น	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	จุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
35	เมืองแพร่	ทต.ป่าแมต	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 10-001 สายบ้านมหาโพธิ์ - เมตรรามคำแหง (ตอน 1) จำนวน 4 ช่วง (ช่วงที่ 1) กว้าง 9 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้าง 3 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.05 เมตร (ช่วงที่ 3) กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร (ช่วงที่ 4) กว้าง 3 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 11,370 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	6,484,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
36	เมืองแพร่	ทต.ป่าแมต	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสุพรรณ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 12 บ้านสุพรรณ ตำบลป่าแมต เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	แห่ง	9,680,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
37	เมืองแพร่	ทต.ป่าแมต	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	จุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

อำเภอ	ตำบล	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน*	อปท.สมทบ	หมายเหตุ
เมืองแพร่	ทต.แม่คำมี	ปรับปรุงไหล่ทางถนนทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.11 - 002 สายบ้านวังช้าง - บ้านสันป่าสัก กว้าง 1.15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3138.80 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	8,100,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
เมืองแพร่	ทต.แม่หล่าย	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นายนายสัมพันธ์ เครื่องสนุก ถึงที่นายนายถนอม แสงสว่าง บ้านแม่หล่าย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย ขนาดกว้าง 0.60 เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 510 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 6 จุดๆ ละ 5 ท่อน เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	แห่ง	1,684,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
เมืองแพร่	ทต.แม่หล่าย	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบายพาส ผ่านที่นายนายสุชาติ เกียงคำ ถึงที่นายนายเพชร สิงเท บ้านแม่หล่าย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย กว้าง 0.60 เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 630 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 5 จุดๆ ละ 5 ท่อน เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	แห่ง	2,018,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
เมืองแพร่	ทต.วังหงส์	งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.18-003 สายทางบ้านวังหงส์-พระธาตุคุดอยโตน ช่วงกิโลเมตร1+163 - กิโลเมตร3+040 หมู่ที่ 5 บ้านวังหงส์ ตำบลวังหงส์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,877 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0 เมตร พื้นที่ 11,262 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	4,286,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
เมืองแพร่	ทต.วังหงส์	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน ขอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านวังหงส์ ตำบลวังหงส์ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,322.50 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	2,259,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
เมืองแพร่	ทต.วังหงส์	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
เมืองแพร่	ทต.สวนเขื่อน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณรอบอ่างบ้านดง ตำบลสวนเขื่อน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 636 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,946 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	1,605,700		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ลำดับ	อำเภอ	อบต.	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน	อปท.สมทบ	หมายเหตุ
45	เมืองแพร่	ทต.สวนเขื่อน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายเด่นข้าวเปลือก ตำบลสวนเขื่อน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	2,397,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
46	เมืองแพร่	ทต.สวนเขื่อน	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเทศบาลตำบลสวนเขื่อน โดยก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ก่อสร้างป้ายต่าง ๆ ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้า ก่อสร้างศาลาพักผ่อน เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	แห่ง	9,000,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
47	เมืองแพร่	ทต.สวนเขื่อน	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
48	เมืองแพร่	อบต.กาญจนา	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองไร่-บ้านหนองแขม (พร.ถ.26-005) บ้านคอนดี หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 1,462.50 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	500,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
49	เมืองแพร่	อบต.กาญจนา	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านหัวฝ้าย-บ้านโป่งศรี (พร.ถ.26-001) บริเวณเริ่มต้น หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝ้าย สิ้นสุด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถิ่น ขนาดกว้าง 4.90 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2,768.50 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	830,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
50	เมืองแพร่	อบต.ท่าข้าม	ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงชนบท พร.2028 บ้านท่าขวัญ ถึง ทางหลวงชนบท พร.3203 (พร.ถ.33-002) คลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา บ้านท่าขวัญ ปริมาณงาน เสริมผิวลาดยางแบบ ACขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,788 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,020 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	8,165,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
51	เมืองแพร่	อบต.ท่าข้าม	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
52	เมืองแพร่	อบต.ป่าแดง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
53	เมืองแพร่	อบต.ร่องพอง	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เริ่มจากศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ ถึงทางเชื่อมถนนทางหลวงชนบท ร่องพอง-แพะเมืองผี หมู่ที่ 2 ตำบลร่องพอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,360 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องพอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	2,147,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน	อปท. สมทบ	หมายเหตุ
54	เมืองแพร่	อบต.ร่องฟอง	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ตั้งแต่บ้านนายประสิทธิ์ ภูมิ ถึงบ้านนายเกษ ก้อนคำ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำชำ ตำบลน้ำชำ กว้าง 4 เมตร ยาว 557 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2228 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	906,800		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
55	เมืองแพร่	อบต.วังธง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
56	เมืองแพร่	อบต.ห้วยม้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปง - เสลี่ยม หมู่ที่ 8 บ้านปง ตำบลห้วยม้า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	5,621,900		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
57	เมืองแพร่	อบต.ห้วยม้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
58	เมืองแพร่	อบต.เหมืองหม้อ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 10 ตำบลเหมืองหม้อ กว้างเฉลี่ย 3 - 4 เมตร ยาว 548 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,996 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	สาย	1,173,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
59	เมืองแพร่	อบต.เหมืองหม้อ	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายโรงน้ำแข็งห้วยแม่สาย ถึง เขตตำบลบ้านถิ่น) กว้าง 0.80 เมตร ยาว 780 เมตร ลึก 0.80 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 811 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	แห่ง	2,828,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
60	เมืองแพร่	อบต.เหมืองหม้อ	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายคลองชลประทาน ถึงที่นาหน้าบ้านสถานบ้านกาช่อง) กว้าง 0.80 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 0.80 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 156 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1	แห่ง	538,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ร.ก.	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน	อปท.สมทบ	หมายเหตุ
61	ร้องกวาง	ทต.บ้านเวียง	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1218 ตอนควบคุม 0100 แยกทางหลวงหมายเลข 1134 (บ้านเวียง) - พระธาตุปู่แดง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วง กม.ตร 0+000 - 2+275 ขนาดกว้าง 6.30 - 9 เมตร ยาว 2,275 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,997 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วง กม.ตร 3+000 - 3+850 ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	1	สาย	9,850,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
62	ร้องกวาง	ทต.บ้านเวียง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	1	ชุด	56,100		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
63	ร้องกวาง	ทต.ร้องกวาง	ปรับปรุงผิวจราจรเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกข้างโรงเรียน บ้านร้องกวางจันทิมาคม ด้านทิศใต้ ถึงสามแยกข้างบ้าน นางสีมา ทองกรอง หมู่ที่ 1 บ้านร้องกวาง ตำบลร้องกวาง กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	1	สาย	1,612,800		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
64	ร้องกวาง	ทต.ร้องกวาง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 จากบ้านนายประสิทธิ์ โบรินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลร้องเข็ม ถึง บ้านนางประทีป วงศ์สิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งศรี กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,470 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,350 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 จากบ้านนายประคอง ทะกา ถึง บ้านนางฉัตรสุดา เข็มสกุล หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งศรี กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 160 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 จากสามแยกประปา หมู่บ้าน ถึง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลร้องเข็ม กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 125 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร รวมความยาว 2,755 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมทางแยกและทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 13,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	1	สาย	5,177,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
65	ร้องกวาง	ทต.ร้องกวาง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
66	ร้องกวาง	อบต.น้ำเลา	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565  
 จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ร.ก.	ส.ก.	อ.บ.	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน	อ.ป.ส.ท.	หมายเหตุ
67	ร้องทวง	อบต.ไผ่โทน	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องทวง จังหวัดแพร่	1	ชุด	37,400		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
68	ร้องทวง	อบต.แม่ทราย	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องทวง จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
69	ร้องทวง	อบต.แม่ยางตาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ล64-004 สายบ้านทรายมูลเหนือ ตำบลแม่ยางตาล เชื่อม บ้านแม่ยางหลายทุ่ง ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องทวง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องทวง จังหวัดแพร่	1	สาย	7,632,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
70	ร้องทวง	อบต.แม่ยางตาล	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านแม่ยางทาว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยางตาล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องทวง จังหวัดแพร่	1	แห่ง	972,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
71	ร้องทวง	อบต.แม่ยางตาล	ก่อสร้างแนวป้องกันลิ่งลำห้วยแม่ยางหลวง หมู่ที่ 8 บ้านทรายมูลเหนือ ตำบลแม่ยางตาล สูงเฉลี่ย 5 - 7 เมตร ความยาวรวม 162 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องทวง จังหวัดแพร่	1	แห่ง	3,953,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
72	ร้องทวง	อบต.แม่ยางตาล	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่อนุรักษ์ศาลเจ้าพ่อช้าง โดยก่อสร้างอาคารร้านค้าหน่วยสินค้า ขนาดกว้าง 7.15 x ยาว 9.30 เมตร จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง 4.00 x ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องทวง จังหวัดแพร่	1	แห่ง	2,563,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
73	ร้องทวง	อบต.แม่ยางร้อง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องทวง จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
74	ร้องทวง	อบต.แม่ยางฮ่อ	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยางเปี้ยว ตำบลแม่ยางฮ่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 2,450 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,025 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องทวง จังหวัดแพร่	1	สาย	2,184,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
75	ร้องทวง	อบต.แม่ยางฮ่อ	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยางเปี้ยว ตำบลแม่ยางฮ่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 1,750 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องทวง จังหวัดแพร่	1	สาย	1,487,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ร.ก.	ชื่อโครงการ	ประเภท	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน	อปท. สมทบ.	หมายเหตุ
76	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางฮ่อ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแม่ยางเตาปูน ตำบลแม่ยางฮ่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 1,200 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	1	สาย	2,947,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
77	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางฮ่อ	ก่อสร้างแนวป้องกันกีดเซาะตลิ่งลำห้วยแม่ยางหลวง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยางฮ่อ ตำบลแม่ยางฮ่อ ขนาดสูงเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	1	แห่ง	1,016,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
78	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางฮ่อ	ก่อสร้างรางรับส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยางฮ่อ ตำบลแม่ยางฮ่อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 400 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	1	แห่ง	556,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
79	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางฮ่อ	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
80	ร้องกวาง	อบต.ร้องกวาง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
81	ร้องกวาง	อบต.ห้วยโรง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	1	ชุด	37,400		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
82	ลอง	ทต.ปากกาง	เสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต พร.ถ.52-031 สายปากกาง 5 หมู่ที่ 2 บ้านปากกาง ตำบลปากกาง กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	สาย	575,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
83	ลอง	ทต.ปากกาง	เสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต พร.ถ.52-048 สายวังเคียน 2 หมู่ที่ 4 บ้านวังเคียน ตำบลปากกาง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,784.50 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	สาย	757,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
84	ลอง	ทต.ปากกาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร.ถ.52-136 สายวังสร้อยทอง หมู่ที่ 5 บ้านไฮสร้อย ตำบลปากกาง กว้าง 4 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	สาย	2,072,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
85	ลอง	ทต.ปากกาง	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นากง ชื่อแหล่งน้ำห้วยแม่ปง หมู่ที่ 6 บ้านปากกาง ตำบลปากกาง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 480 เมตร เทศบาลตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	แห่ง	672,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท





บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ร.ก.	วงเงิน	ชนิด	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (เงินอุดหนุน)	อปท. สมทบ.	หมายเหตุ
86	ลอง	ทต.ปากกาง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
87	ลอง	ทต.แม่ลานนา	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีภาคเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านแม่ลานเหนือ, บ้านนาไผ่, บ้านแม่ลานพัฒนา หมู่ที่ 11,13,14 ตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลแม่ลานนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่	4	ระบบ	3,560,000		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
88	ลอง	ทต.แม่ลานนา	พัฒนาระบบสูบน้ำผิวดินพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลแม่ลานนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	แห่ง	8,510,400		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
89	ลอง	ทต.แม่ลานนา	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลแม่ลานนา โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 50 จุด เทศบาลตำบลแม่ลานนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	แห่ง	3,500,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
90	ลอง	ทต.แม่ลานนา	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ลานนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
91	ลอง	ทต.เวียงต้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	ชุด	56,100		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
92	ลอง	ทต.ห้วยอ้อ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	แห่ง	4,000,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
93	ลอง	ทต.ห้วยอ้อ	ก่อสร้างลานกีฬา ภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	แห่ง	598,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
94	ลอง	ทต.ห้วยอ้อ	ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบดอกเสี้ยวเข้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	หลัง	9,143,900	1,016,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
95	ลอง	อบต.ตำมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยก้า หมู่ที่ 1 บ้านตำมอ ตำบลตำมอ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตำมอ อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	สาย	4,846,300		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
96	ลอง	อบต.ตำมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเกียงหา 3 (ปง) หมู่ที่ 8 บ้านศรีใจ ตำบลตำมอ กว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตำมอ อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	สาย	962,800		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
97	ลอง	อบต.ตำมอ	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตำมอ อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	ชุด	56,100		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ที่	อำเภอ	ตำบล	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน	อปท. สมทบ	หมายเหตุ
98	ลอง	อบต.ทุ่งแล้ง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
99	ลอง	อบต.บ่อเหล็กกลาง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กกลาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
100	ลอง	อบต.บ้านปิน	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำแม่ลาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,835.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	แห่ง	1,618,500		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
101	ลอง	อบต.บ้านปิน	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	ชุด	37,400		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
102	ลอง	อบต.หัวทุ่ง	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน 2 ช่วง สายบ้านนามน-บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลหัวทุ่ง กว้าง 3.90 เมตร ยาวรวม 1,205 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,699 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	สาย	1,804,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
103	ลอง	อบต.หัวทุ่ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลหัวทุ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,920 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	สาย	2,412,500		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
104	ลอง	อบต.หัวทุ่ง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
105	วังชิ้น	ทต.วังชิ้น	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตและโอเวอร์เลย์ ถนนเทศบาล 4 พร.ถ.17-006 สายทาง ถนนเทศบาล 4 บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 และ บ้านใหม่กลาง หมู่ที่ 10 กว้าง 4-6 เมตร ยาว 722 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	สาย	3,009,500		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
106	วังชิ้น	ทต.วังชิ้น	เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 17-005 สายทาง ถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 บ้านใหม่และ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่กลาง ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,385 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	สาย	793,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
107	วังชิ้น	ทต.วังชิ้น	ก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านใหม่ บ้านนาเวียง บ้านนาใหม่ บ้านใหม่กลาง หมู่ที่ 1,7,8,10 เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	แห่ง	230,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน	อปท. สมทบ	หมายเหตุ
108	วังชิ้น	อบต.นาพูน	เสริมผิว Asphaltic Concrete ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไร่หลวง ตำบลนาพูน กว้าง 4-6 เมตร ยาว 4,153 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,612 ตารางเมตร จำนวน 6 สาย องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	สาย	9,176,900		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
109	วังชิ้น	อบต.นาพูน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านวังลึกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาพูน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	แห่ง	4,249,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
110	วังชิ้น	อบต.นาพูน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังลึก องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	หลัง	2,025,900		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
111	วังชิ้น	อบต.นาพูน	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	ชุด	56,100		คำครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
112	วังชิ้น	อบต.ป่าสัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าอ่างเก็บน้ำแม่กระดอม เริ่มจากสวนนายสมหมาย จานแก้ว ถึงฝายปู่ป้าบ้านแม่กระดอม หมู่ที่ 10 ตำบลป่าสัก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	สาย	1,900,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
113	วังชิ้น	อบต.ป่าสัก	ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านป่าสัก หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	แห่ง	1,993,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
114	วังชิ้น	อบต.ป่าสัก	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		คำครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
115	วังชิ้น	อบต.แม่เก็ง	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแม่สิน - สายทางหลวง 1023 หมู่ 6 บ้านแม่สิน ตำบลแม่เก็ง กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	สาย	491,800		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
116	วังชิ้น	อบต.แม่เก็ง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		คำครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
117	วังชิ้น	อบต.แม่ป้าก	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พร.ฉ.61-0007 สายบ้านแม่จอก หมู่ที่ 8 - บ้านแม่สิน (ตำบลแม่เก็ง) ตำบลแม่ป้าก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,675 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,050 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	สาย	8,731,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ร.ก.	อ.ก.อ.	อ.ก.พ.	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน	อปท. สம்ப.	หมายเหตุ
118	วังชิ้น	อบต.แม่ป่าก	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
119	วังชิ้น	อบต.แม่พุง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
120	วังชิ้น	อบต.วังชิ้น	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
121	วังชิ้น	อบต.สรอย	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 5 บ้านแม่หละ ตำบลสรอย กว้าง 4 เมตร ยาว 740 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,960 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	สาย	1,116,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
122	วังชิ้น	อบต.สรอย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง สายศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ขมิ้ง ตำบลสรอย ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,400 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	สาย	743,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
123	วังชิ้น	อบต.สรอย	ก่อสร้างผนังหินเรียงป้องกันคลื่น (สำหรับสรอย) จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 10 บ้านม่วงคำใต้ ตำบลสรอย จุดที่ 1 ยาว 50 เมตร สูง 3 เมตร จุดที่ 2 ยาว 30 เมตร สูง 3 เมตร จุดที่ 3 ยาว 70 เมตร สูง 3 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	แห่ง	825,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
124	วังชิ้น	อบต.สรอย	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
125	สอง	ทต.สอง	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.-21-0001 (ถนนปู่เจ้าสมิงพราย) สายจากบ้านนางมาลัย บุระตะ หมู่ที่ 5 ถึงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง กว้างเฉลี่ย 5.80-7.60 เมตร ยาว 725 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800.36 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่	1	สาย	3,101,800		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
126	สอง	ทต.ห้วยหม้าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านห้วยซอน ตำบลห้วยหม้าย จำนวน 3 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5375 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่	1	สาย	2,394,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ปี	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน	อปท.สมทบ	หมายเหตุ
127	สอง	ทต.ห้วยหม้าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านอุบิเกต ตำบลห้วยหม้าย กว้าง 4 เมตร ยาว 1400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่	1	สาย	3,702,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า สิบล้านบาท
128	สอง	ทต.ห้วยหม้าย	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่	1	ชุด	37,400		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
129	สอง	อบต.เตาปูน	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านป่าแดง,บ้านอัมพวัน,บ้านเตापูน,บ้านท่าสมาน หมู่ที่ 1,7,10,11 ตำบลเตาปูน องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่	5	ระบบ	4,450,000		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
130	สอง	อบต.เตาปูน	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำแม่สอง โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1- หมู่ 12 จำนวน 50 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่	1	แห่ง	3,250,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า สิบล้านบาท
131	สอง	อบต.เตาปูน	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่	1	ชุด	56,100		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
132	สอง	อบต.ทุ่งน้ำ	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้ำ อำเภอสอง จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
133	สอง	อบต.บ้านกลาง	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหลาย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกลาง กว้าง 3.60 เมตร ยาว 635 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,313 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่	1	สาย	939,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า สิบล้านบาท
134	สอง	อบต.บ้านกลาง	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งงังใต้ (สายใต้) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกลาง กว้าง 0.60 เมตร ยาว 427 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึก 0.60 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่	1	แห่ง	1,141,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า สิบล้านบาท
135	สอง	อบต.บ้านกลาง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
136	สอง	อบต.บ้านหนอง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
137	สอง	อบต.สะเอียบ	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะกบสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบฮัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่	1	คัน	2,500,000		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งสิบล้านขึ้นไป



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

	งบอุดหนุน	งบประม.	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประม.เงินอุดหนุน	อปท.สมทบ	หมายเหตุ
138	สอง	อบต.สะเยียบ	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสะเยียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่	1	ชุด	56,100		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
139	สอง	อบต.หัวเมือง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่	1	คัน	2,500,000		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
140	สูงเม่น	ทต.สูงเม่น	ก่อสร้างขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลสูงเม่น/ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ 22-0007 หมู่ที่ 2 ชุมชนเม่นทองพัฒนา ตำบลสูงเม่น กว้าง 2-3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 607 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	1	สาย	4,165,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
141	สูงเม่น	อบต.ดอนมูล	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทาง ตั้งแต่ข้างบ้านนายสุวรรณ ไปรังใจ ถึงบ้านนายประชล ดอนตง หมู่ที่ 3 บ้านดอนมูล ตำบลดอนมูล ส่วนที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร ส่วนที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.02 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,571 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	1	สาย	664,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
142	สูงเม่น	อบต.ดอนมูล	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทาง ตั้งแต่บ้านนางเบญจวรรณ สี่เวียนวงศ์ ถึงณาปนสถานป่าช้าหลวงบ้านผ้าขาว หมู่ที่ 5 บ้านผ้าขาว ตำบลดอนมูล กว้าง 5 เมตร ยาว 905 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,525 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	1	สาย	1,898,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
143	สูงเม่น	อบต.ดอนมูล	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางตั้งแต่ณาปนสถานบ้านดอนแท่น หมู่ที่ 7 ถึงบ้านนายุ่น สติ หมู่ที่ 6 บ้านดอนแท่น ตำบลดอนมูล กว้าง 4 เมตร ยาว 1,328 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,312 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	1	สาย	2,276,600		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
144	สูงเม่น	อบต.บ้านกวาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ที่นา บางเฉลิม ประสมสวย ถึงชลประทาน หมู่ที่ 4 บ้านกวางใหม่ ตำบลบ้านกวาง กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	1	สาย	1,040,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
145	สูงเม่น	อบต.บ้านปง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน	อปท. สมทบ	หมายเหตุ
146	สูงเม่น	อบต.บ้านเหล่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พร.ถ. 51-009 สายทาง คลองส่งน้ำสายใหญ่ คลองซอย 30 R-LMC หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าเหนือ ตำบลบ้านเหล่า ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	1	สาย	6,391,600		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
147	สูงเม่น	อบต.ร่องกาศ	เสริมผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ 68-004 สายแยก ทล.101 เลียบชลประทาน ซ.29 ช่วงบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 2 - เขตติดต่อตำบลบ้านกาศ กว้าง 6 เมตร ยาว 2490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14940 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	1	สาย	5,155,400		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
148	สูงเม่น	อบต.เวียงทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากบ้านนายจิตพันธ์ เดือนดาว ถึงที่ดินนายสุภาพร ทองขาว ตำบลเวียงทอง จำนวน 2 ช่วง ความยาวรวม 465 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,854 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	1	สาย	1,296,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
149	สูงเม่น	อบต.เวียงทอง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 8 จากสะพานข้ามคลองส่งน้ำ ชลประทาน ฝั่งขวา ถึงที่สวนนายจันทร์ เวียงเงิน ตำบลเวียงทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	1	สาย	3,169,800		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
150	สูงเม่น	อบต.เวียงทอง	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 96.00 เมตร โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	1	หลัง	554,500		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
151	สูงเม่น	อบต.เวียงทอง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
152	สูงเม่น	อบต.สบสาย	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
153	หนองม่วงไข่	ทต.หนองม่วงไข่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ (จากสวนนายมนัส สุริยะ สิ้นสุดสวนนายสุวิทย์ โลกคำลือ) ขนาดกว้าง 3.50-4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,711 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,988.50 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	1	สาย	7,256,000		คำสั่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน	อปท. สมทบ	หมายเหตุ
154	หนองม่วงไข่	อบต.ทุ่งแก้ว	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	1	คัน	1,000,000		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
155	หนองม่วงไข่	อบต.ทุ่งแก้ว	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
156	หนองม่วงไข่	อบต.น้ำริด	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย พร ถ 42-004 ยานยาว ซอย 3-ยานยาวซอย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำริด กว้าง 4 เมตร ยาว 758 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปู Asphaltic concrete ไม่น้อยกว่า 3,032 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	1	สาย	1,222,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
157	หนองม่วงไข่	อบต.น้ำริด	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก ถนน คอนกรีต ถนนสาย พร ถ 42-003 ยานยาว ซอย 7 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำริด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 278 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปู Asphaltic concrete ไม่น้อยกว่า 973 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,852 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปู Asphaltic concrete ไม่น้อยกว่า 7,408 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	1	สาย	3,382,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
158	หนองม่วงไข่	อบต.น้ำริด	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	1	ชุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
159	หนองม่วงไข่	อบต.วังหลวง	ก่อสร้างถนนโอเวอร์เร่ หมู่ที่ 1 ซอย 12 ช่วงที่ 1 บ้านนางบาง จิตประสาน ถึง ระยะที่ 38 เมตร ถนนกว้าง 3.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 38 เมตร ช่วงที่ 2 จากระยะที่ 38 เมตร ถึงบ้านนางสาวอภินิหาร ใจประเชียง ถนนกว้าง 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 152 เมตร หรือมีพื้นที่ช่วงที่ 1 และ 2 รวมไม่น้อยกว่า 649.80 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	1	สาย	241,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
160	หนองม่วงไข่	อบต.วังหลวง	ก่อสร้างถนนโอเวอร์เร่ หมู่ที่ 1 ซอย 13 จุดดำเนินการบ้านนายศรีรัตน์ สิบหงษ์ ถึง บ้านนายทัศน พวงมาลา กว้าง 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 151 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 528.50 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	1	สาย	195,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท





บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แนวนโยบายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565  
 จังหวัดแพร่

หน่วย : บาท

ลำดับ	ชื่อ	อปท.	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณเงินอุดหนุน	อปท.สมทบ	หมายเหตุ
161	หนองม่วงไข่	อบต.วังหลวง	ก่อสร้างถนนโอเวอร์เร หน้าที่ 3 ครอบคลุม 4 จุดดำเนินการบ้านนายอุโล รุ่งเรืองเลิศ ถึง บ้านนายวิโรจน์ ใจกระแสน กว้าง 3.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 76 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258.40 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	1	สาย	95,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
162	หนองม่วงไข่	อบต.วังหลวง	ก่อสร้างถนนโอเวอร์เร หน้าที่ 3 ซอย 9 จุดดำเนินการบ้านนายสงัด วงศ์รัตนศิลป์ ถึง บ้านนายทศ รังคะออม กว้าง 3.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.30 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	1	สาย	129,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
163	หนองม่วงไข่	อบต.วังหลวง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	1	จุด	18,700		ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท



**แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง**  
**ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐**  
**สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรร**  
**ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

เพื่อให้การดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จะได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. กรณีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง บัญชีนวัตกรรมไทย หรือรายการที่สำนักงบประมาณและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับปรุงให้มีความเหมาะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณและรายละเอียดประกอบให้สอดคล้องกับรายการตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่ต้องรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

๒. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจพบว่ารายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรร มีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ เช่น สะกดผิด คำซ้ำ เกินหรือตกหล่น หรือใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ โดยการประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงไปก่อน โดยเมื่อได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ให้เร่งเสนอขออนุมัติแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพัน

๓. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจำนวนของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรร ที่นอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๒ เช่น การแก้ไขปริมาณงาน เป็นต้น ให้ชะลอการประกาศจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน โดยจะสามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากผู้มีอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายหลังได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น

/๔. กรณีที่...

๔. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจพบว่ารายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรหมดความจำเป็นต้องใช้จ่ายไม่ว่าด้วยกรณีใด เช่น งบประมาณมีความซ้ำซ้อน ได้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแล้ว มีหน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการให้แล้ว ไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ในการดำเนินการ รวมถึงได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมรายการดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะสามารถส่งคืนงบประมาณได้ภายหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว

๕. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจการจัดการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐได้เลย โดยไม่ต้องจัดทำเอกสารคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่กำหนดตามข้อ ๑ สำหรับแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๓๐๕๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๕.๑ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเล็ก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งแต่ ๑ - ๔๙,๙๙๙ ไร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นชุดครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า วงเงิน ๑๘,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย ไม้ตบ จำนวน ๘ อัน, लाโค่ จำนวน ๒ อัน, ถังน้ำ จำนวน ๓ อัน และเครื่องเป่าลม จำนวน ๒ เครื่อง

๕.๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลาง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นชุดครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า วงเงิน ๓๗,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย ไม้ตบ จำนวน ๑๖ อัน, लाโค่ จำนวน ๔ อัน, ถังน้ำ จำนวน ๖ อัน และเครื่องเป่าลม จำนวน ๔ เครื่อง

๕.๓ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับใหญ่ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ขึ้นไป ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นชุดครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า วงเงิน ๕๖,๑๐๐ บาท ประกอบด้วย ไม้ตบ จำนวน ๒๔ อัน, लाโค่ จำนวน ๖ อัน, ถังน้ำ จำนวน ๙ อัน และเครื่องเป่าลม จำนวน ๖ เครื่อง

๖. กรณีที่จังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วพบว่าข้อความมีการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน และประสงค์จะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแก้ไขก่อนดำเนินการออกใบจัดสรรงบประมาณเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ให้จังหวัดรวบรวมการแก้ไขดังกล่าวพร้อมแนบหลักฐานประกอบส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [budget.dss@gmail.com](mailto:budget.dss@gmail.com) ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิงหาคม ๒๕๖๕



รายชื่อหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน  
สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรร  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	ผู้ประสานงาน	หมายเลขโทรศัพท์
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กพส.)	นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผอ.กพส.	0 2241 9000 ต่อ 2202
กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจ และการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน (กง.กจ.)	นางสายชล ปัญญาประเสริฐ ผอ.กจ.กจ.	0 2241 9000 ต่อ 2303
ภาพรวมเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1. นางสาวณภัทร ชมเชย 2. นายณัฐฐานนท์ ตีบเต็ม 3. นางสาวสุธารัตน์ แลพวง	0 2241 9000 ต่อ 2332
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (กจ.พค.)	นายเจษ เลี้ยงสีงา ผอ.กจ.พค.	0 2241 9000 ต่อ 4111
เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนทางหลวงท้องถิ่น	นายชูศักดิ์ อาญาเมือง	0 2241 9000 ต่อ 4113
เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาคาราคาเขินน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)	ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ กิตติพงษ์	0 2241 9000 ต่อ 4112
เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า	ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ กิตติพงษ์	0 2241 9000 ต่อ 4114
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและ พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นางสาวรัชนิกร บุญเป็ง	0 2241 9000 ต่อ 4112
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต (กจ.พศ.)	นางสาวเบญจวรรณ ไวยวัฒน์ ผอ.กจ.พศ.	0 2241 9000 ต่อ 4132,4133
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและ พัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	นางสาวทิพาภรณ์ ทองคล้าย	0 2241 9000 ต่อ 4132,4133
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	นางสาวทิพาภรณ์ ทองคล้าย	0 2241 9000 ต่อ 4132,4133
ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา	นางสาวศิริชญา ศรีวะปะ	0 2241 9000 ต่อ 4132,4133
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษา ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหอาชญากรรม) ด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)	นางสาวศิริชญา ศรีวะปะ	0 2241 9000 ต่อ 4132,4133
กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (กสว.)	นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผอ.กสว.	0 2241 9000 ต่อ 2112
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม (กจ.สว.)	นายศิริรัตน์ บำรุงเสนา ผอ.กจ.สว. รกน. ผชช.พล.	0 2241 9000 ต่อ 2112
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นางสาวนภสร ศุนนคร	0 2241 9000 ต่อ 2112 0 2241 9000 ต่อ 2112
กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ (กจ.ทช.)	นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผอ.กจ.ทช.	0 2241 9000 ต่อ 2112
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน และควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผอ.กจ.ทช.	0 2241 9000 ต่อ 2112 0 2241 9000 ต่อ 2112

รายชื่อหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน  
 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรร  
 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	ผู้ประสานงาน	หมายเลขโทรศัพท์
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กศ.)	นายสุพจน์ จิตรเพ็ชร ผอ.กศ.	0 2241 9000 ต่อ 5308
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ก.ยศ.)	นายพลวัฒน์ การฤณภาสกร ผอ.ก.ย.ปศ. รกน. ผอ.ยศ	0 2241 9000 ต่อ 5324
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ	นายภูวดล จันทร์ปาน	0 2241 9000 ต่อ 5324 0 2241 9021 - 3 ต่อ 314
เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างสระว่ายน้ำในโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นายภูวดล จันทร์ปาน	0 2241 9000 ต่อ 5324 0 2241 9021 - 3 ต่อ 314
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นายภูวดล จันทร์ปาน	0 2241 9000 ต่อ 5324 0 2241 9021 - 3 ต่อ 313
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ก.ย.ปศ.)	นายพลวัฒน์ การฤณภาสกร ผอ.ก.ย.ปศ	0 2241 9000 ต่อ 5324
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	นายศุภชัย หมื่นสัน	0 2241 9000 ต่อ 5342 0 2241 9021 - 3 ต่อ 404
กองสาธารณสุขท้องถิ่น (กสธ.)	นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ ผอ.กสธ.	0 2241 9000 ต่อ 5407
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง รทท.ผอ.ก.ย.สส.	0 2241 9000 ต่อ 5407
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นางสาวภัชร์จิรสม์ อิชเมฆรัตน์	0 2241 9000 ต่อ 5407 0 2241 7225
เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานีนอนามัย ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0 2241 9000 ต่อ 5407 0 2241 7225
เงินอุดหนุนสำหรับค่าครุภัณฑ์สถานีนอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0 2241 9000 ต่อ 5407 0 2241 7225

